



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 5 กันยายน 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 25164

หน้า: 1 (ล่าง), 3

Col.Inch: 62.65 Ad Value: 137,830

PRValue (x3): 413,490

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สกู๊ปหน้า 1: 'ดาวรุ่ง'เศรษฐกิจโลก 'ดินแดนการตะ'โอกาสดี'ไทยมี...



66

ทัศนคติเดิม ๆ ทำให้ไทยมองข้ามอินเดียไป ซึ่งถ้าไม่ปรับ

เปลี่ยน ไทยอาจพลาดโอกาส...เป็นการระบุไว้โดย ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการด้านการวิจัยและคำปรึกษา ระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ที่ได้ให้มุมมองต่อ "อินเดีย" อีกหนึ่งเพื่อนร่วมทวีปเอเชียที่ไทยควรใส่ใจ-สนใจ... นอกเหนือจาก "อเมริกา-จีน"

"อินเดีย" นี้ก็เป็นอีก "ดาวรุ่ง" ที่ต้องจับตา เพื่อที่จะ "ใช้เสริมสร้างโอกาสให้กับไทย"...

ทั้งนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่วิทยาลัยนานาชาติปริดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการจัดเสวนาภายใต้หัวข้อ สอง "ประเทศอินเดีย" "ไรซิงสตาร์"ของโลก กับโอกาสของธุรกิจไทยที่จับต้องได้ เพื่อนำเสนอมุมมองและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่ง ประเทศอินเดียถือเป็นอีกตลาดการค้าและการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับไทย ไม่แพ้พหุติมหาอำนาจของโลก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความรู้เกี่ยวกับประเทศอินเดียของไทยนั้นยังค่อนข้างมีน้อย กรณีนี้จึงน่าเป็นกังวลว่า... หากไม่เร่งส่งเสริมการทำความเข้าใจในมิติต่าง ๆ เกี่ยวกับอินเดีย ประเทศไทยอาจจะ "พลาดโอกาส" ใน "ตลาดดาวรุ่ง" นี้ก็ได้!!

ความน่าสนใจของ "ตลาดอินเดีย" นั้น ดร.กิริฎา นักวิชาการทีดีอาร์ไอ ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า... ประเทศอินเดียมีจำนวนผู้มีรายได้ปานกลางจำนวนมากกว่า 300 ล้านคน ซึ่งเมื่อมองจากตัวเลขนี้ อินเดียจึงเป็นตลาดที่น่าสนใจ ซึ่งถ้าหากธุรกิจของไทยสามารถเจาะตลาดนี้ได้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ สำหรับการค้า-การลงทุนของประเทศไทย ที่สำคัญ อินเดียกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจในเวทีเศรษฐกิจของโลก ซึ่ง

ทางธนาคารโลกเองก็มองอินเดียเป็นกลุ่มไรซิงสตาร์ (Rising Star) ที่น่าจับตา

"เศรษฐกิจอินเดียมีการก้าวกระโดดอย่างมากในเวลาไม่กี่ปี จนสามารถเติบโตขึ้นมามีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก แซงหน้าประเทศฝรั่งเศสไปเมื่อปี 2560 แล้วยังมีการคาดการณ์อีกว่า... ในไม่ช้าอินเดียจะเป็นประเทศที่มีขนาดของเศรษฐกิจใหญ่โตเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยเป็นรองแค่จีนเท่านั้น" ...ดร.กิริฎา ระบุไว้ เน้นย้ำพัฒนาการเศรษฐกิจ "ประเทศอินเดีย" ที่ "กำลังขึ้นแท่นเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ"



ดร.กิริฎา ระบุเพิ่มเติมไว้ว่า... นอกจากการเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก แล้ว ในแง่เศรษฐกิจ อินเดียยังเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความต้องการซื้อสูงมาก ที่สำคัญ คนอินเดียมีความสนใจไทยในหลาย ๆ ด้าน อย่างเช่น ท่องเที่ยว ที่คนอินเดียสนใจมาก ซึ่งถ้าไทยมีการวางแผนประชาสัมพันธ์ที่ดี สามารถขยายกลุ่มเป้าหมายคนอินเดียที่เดินทางมาท่องเที่ยวให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น กลุ่มครอบครัวใหญ่ กลุ่มนักศึกษา เป็นต้น ไทยก็มีโอกาสดึงดูดเม็ดเงินได้เพิ่มแน่นอน...



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 5 กันยายน 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 25164

หน้า: 1 (ล่าง), 3

Col.Inch: 62.65 Ad Value: 137,830 PRValue (x3): 413,490

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: สก๊อปหน้า 1: 'ดาวรุ่ง'เศรษฐกิจโลก 'ดินแดนกระทะ'โอกาสดี'ไทยมี...

นอกจากธุรกิจท่องเที่ยวแล้ว กับธุรกิจรับจัด งานอีเวนต์ เช่น
แต่งงาน สัมมนา ก็เป็นอีกกลุ่มธุรกิจที่คนไทยให้ความสนใจไทย
เนื่องจากคนไทยมีจุดเด่นในด้านความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ ซึ่ง
ตอบโจทย์ความต้องการของคนอินเดียได้เป็นอย่างดี หากธุรกิจเหล่านี้
มีการทำที่บ้าน ศึกษาความชอบ ตลอดจนความต้องการของคน
อินเดียโดยเฉพาะ น่าจะ **เจาะตลาดและดึงดูดใจคนอินเดีย** ได้เพิ่ม
ขึ้นอย่างแน่นอน ...เป็น "คำแนะนำ" น่าสนใจโดยนักวิชาการของที
ดีอาร์ไอ สรุปได้ว่า...

ไทยควรปรับใช้จุดแข็งที่มีให้มากขึ้นกับอินเดีย



ขณะที่นักธุรกิจไทยที่เคยมีประสบการณ์ร่วมทำธุรกิจกับคน
อินเดียในประเทศอินเดีย คือ **เฉลิมเกียรติ พลรัตน์** ก็ร่วมสะท้อนไว้
ว่า... ธุรกิจของไทยมีโอกาสเติบโตในตลาดอินเดียได้อย่างแน่นอน
เพราะความต้องการบริโภคสินค้าของคนอินเดียมีเป็นจำนวนมาก แถม
ยังมีความต้องการแตกต่างกันในหลากหลายระดับ ทั้งนี้ นักธุรกิจไทย
รายนี้มองว่า... **ธุรกิจที่มีโอกาสเจาะตลาดอินเดียในวงกว้าง ได้แก่**
ธุรกิจเกษตรกรรมและปศุสัตว์ เนื่องจากเป็นสินค้าขั้นพื้นฐานที่คน
อินเดียทุก ๆ กำลังซื้อมีความต้องการ ส่วนธุรกิจอื่น ๆ ก็มีคำแนะนำ

ว่า...ควรจะศึกษาถึงลักษณะความต้องการก่อนจะเข้าไปลงทุน

**"สิ่งที่ต้องรู้ก่อนจะเข้าไปทำตลาดอินเดีย มี 3 หัวข้อหลัก ๆ
ได้แก่ 1.ต้องเข้าใจวัฒนธรรมพื้นฐานคนอินเดียเสียก่อน 2.ต้องศึกษา
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในแต่ละรัฐของอินเดียก่อน และสุดท้าย
3.ต้องศึกษาข้อกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงเงื่อนไขในแต่ละพื้นที่ ให้ดี
เสียก่อน"** ...เป็นแนวทางที่นักธุรกิจไทยซึ่งมีประสบการณ์ตรงได้
แนะนำไว้

ส่วนในแง่ของ **ทัศนคติคนอินเดียที่มีต่อสินค้าไทย** นั้น นัก
ธุรกิจไทยคนเดิมให้ข้อมูลว่า... คนอินเดียค่อนข้างมีมุมมองเชิงบวก
ต่อสินค้าไทย โดยมองเป็นสินค้ามีคุณภาพ ดังนั้น หากผู้ประกอบการ
ไทยผลิตสินค้าได้คุณภาพ มีบรรจุภัณฑ์สวยงาม และโปรโมตได้นำ
สนใจ ก็มีโอกาสดำเนินไปได้แน่นอน โดยที่โอกาสของไทยก็ใช้จะมี
แค่กลุ่มสินค้าคุณภาพสูงเท่านั้น สินค้าคุณภาพระดับรอง ๆ ลงมาก็มี
โอกาสทำตลาดในอินเดียได้เช่นกัน เพราะในอินเดียมีกลุ่มลูกค้าที่มี
กำลังซื้อหลากหลายระดับ

อย่างไรก็ตาม การที่ **"อินเดียจะเป็นโอกาสของไทย"** ได้นั้น
"ไทยยังมีเรื่องที่ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพ" อยู่ไม่น้อย รวมถึงการส่ง
เสริมให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียเพิ่มขึ้น เพราะไทยยังมีบุคลากรด้าน
นี้น้อย ซึ่งถ้า **"แก้จุดอ่อน"** จุดนี้และจุดอื่น ๆ ได้ ไม่เพียงเศรษฐกิจ
ไทยจะเติบโตได้อีกส่วนจากตลาดอินเดีย แต่ยังรวมถึงโอกาสอื่น ๆ
ที่ไทยจะได้انسองส์จากตลาดอินเดีย หรือกลุ่ม **"บรูไน โอเชียเนีย"** ด้วย
...เหล่านี้เป็น **"ข้อเสนอแนะ"** เกี่ยวกับ **"ตลาดอินเดีย"** ที่ไทยก็ควร
ให้ความสำคัญ...

ไม่เช่นนั้น "อินเดีย" จะเป็นอีกหนึ่ง "รถไฟเหาะตีลังกา"
ที่ "ไทยตกขบวน"...ที่วิ่งทิ้งห่างไทยไปเรื่อย ๆ...



ไทยรัฐ

Thal Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 5 กันยายน 2561

ปีที่: 69

ฉบับที่: 22142

หน้า: 3(ซ้าย)

Col.Inch: 29.71 Ad Value: 47,536

PRValue (x3): 142,608

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ไทยรัฐ: วอนจีดีพีช่วยลดช่องว่าง



วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ.2561

วอนจีดีพีช่วยลดช่องว่าง

ปัญหาความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันต่อไป ล่าสุด ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อธิบดีผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก กล่าวในเวทีแห่งหนึ่งว่า แม้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง แต่มีปัญหาเชิงโครงสร้างหลายอย่าง ตอนนี้มีความกังวลเรื่องช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างคนในเมืองกับคนชนบทมาก จึงต้องเร่งรัดพัฒนาชนบททุกด้าน

นักวิชาการชื่อดังระดับประเทศหลายท่านที่มีความอิสระ ไม่ถูกครอบงำด้วยระบบราชการ เคยฟันธงตรงกันเรื่องความเหลื่อมล้ำ เช่น ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อธิบดีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดร.วิโรจน์ สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. ปัจจุบัน ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รัฐบาลไทยอ้างตัวเลขจีดีพีที่สูงขึ้น สะท้อนถึงเศรษฐกิจที่ดีทุกด้าน แต่ ศ.ดร.พอล ครุกแมน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลของสหรัฐอเมริกา ชี้ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพีเป็นเพียงชี้วัดรายได้โดยเฉลี่ยของประชาชนแต่ไม่ได้วัดรายได้ทุกคน ตัวอย่างเช่น เมื่อมหาเศรษฐีเดินเข้ามาในบาร์แห่งหนึ่ง ทำให้รายได้เฉลี่ยของลูกกอล์ฟพุ่งทันที

แต่ลูกกอล์ฟคนอื่นๆของบาร์ไม่ได้

รายนัน นักวิชาการระบุว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ คือการสร้างสมดุลและความเท่าเทียม อาจทำได้หลายวิธี เช่น รัฐบาลออกกฎหมายมรดก เพื่อให้คนรวยเสียสละรายได้ส่วนหนึ่งนำมาเกื้อหนุนคนจน ประเทศไทยก็มีกฎหมายนี้แต่ไม่สัมฤทธิ์ผล เพราะเปิดช่องให้เลี่ยงภาษีอย่างมโหฬาร

เช่นเดียวกับร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มุ่งเก็บภาษีจากกลุ่มคนรวยมากขึ้น นายสมหมาย ภาษี อธิบดีกรมธนารักษ์ เขียนบทความแล้วว่าผ่านครม.มา 2 ปีเศษแล้ว รวมทั้งผ่าน สนช. ด้วย แต่เรื่องถูกแช่แข็งอยู่ในชั้นคณะกรรมการเลื่อนการพิจารณาเลื่อนแล้วเลื่อนอีกถึง 8 ครั้ง เดิมจะให้มีผลใช้บังคับในต้นปี 2561 ต่อมาเลื่อนเป็น 2562 และ 2563

ทำไมกฎหมายเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ำจึงกลายเป็น “โรคเลื่อน” จนในที่สุดกลายเป็นกฎหมายที่เสื่อมคุณภาพ เหตุผลหนึ่งเพราะสมาชิกส่วนใหญ่ใน สนช. เป็นผู้มีฐานะเศรษฐกิจดี มีมรดกและที่ดินมาก หลังเลือกตั้งก็หวังไม่ได้ว่า ส.ส. จะเร่งรัดกฎหมายนี้ เพราะ ส.ส. ส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มคนที่ร่ำรวย จึงปกป้องผลประโยชน์ตนเป็นธรรมดา

แม้แต่มาตรการลดความเหลื่อมล้ำที่ดีที่สุด คือกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาก็ยังมีจุดอ่อนสำคัญ นั่นก็คือรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้แก่ พันด้านบาท ส่วนที่เหลือให้เป็นเงินบริจาค ไม่รู้ว่าจะเพียงพอที่จะลดช่องว่างหรือไม่ เช่น ช่องว่างของโอกาสที่ได้เรียนถึงระดับปริญญาตรีของบุตรหลานคนรวย มีมากกว่าลูกหลานคนจนถึง 6 เท่า จีดีพีที่พุ่งขึ้นจะช่วยให้หรือไม่.



ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

วันที่: พุธ 5 กันยายน 2561

ปีที่: 28

ฉบับที่: 10143

หน้า: 19(กลาง)

Col.Inch: 35.24 Ad Value: 42,288

PRValue (x3): 126,864

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'มธ.' แนะทุกภาคส่วนดูแลผู้ไร้สัญชาติ 'บางกอกคลินิกนิติ...'

'มธ.' แนะทุกภาคส่วนดูแลผู้ไร้สัญชาติ 'บางกอกคลินิกนิติธรรมศาสตร์' พร้อมช่วยเหลือเต็มที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิด "งานวิจัยเพื่อความช่วยเหลือทางกฎหมายของบางกอกคลินิกนิติธรรมศาสตร์" เพื่อเสนอแนะทุกภาคส่วนที่ดูแลคนไร้สัญชาติหรือทายาทรุ่นสองของผู้อพยพ ผู้มีปัญหาด้านกฎหมายและสิทธิในประเทศไทย จนตกเป็นคนต่างด้าวเทียมในไทย โดยเจ้าของปัญหาที่เป็นกรณีศึกษาจากกรวิจัย ตลอดจนผู้สนับสนุนทางสังคม นักกฎหมาย และผู้รักษาการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ม.จ.เจษฎาภิเศก "การจัดการสิทธิอันจำเป็นของทายาทรุ่นสองจากเมียนมา ผ่านกรณีศึกษา หม่อง ทองดี" เพื่อทบทวนองค์ความรู้ในการจัดการสิทธิอันจำเป็นของผู้ไร้สัญชาติ

รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และนักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน กล่าวว่า ในประเทศไทย บุคคลที่มีปัญหาการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งอาจเป็น "คนไร้รัฐไร้สัญชาติ" หรือ "คนเสมือนไร้รัฐไร้สัญชาติ" จำนวนมากที่สุดมาจากสหภาพเมียนมา

"หม่อง ทองดี เป็นตัวอย่างหนึ่งของบุตรหรือทายาทรุ่นที่สองที่เกิดในประเทศไทยจากผู้อพยพจากเมียนมา ในช่วงเวลาที่เกิดความไม่สงบในประเทศดังกล่าว แต่เป็นการเกิดนอกโรงพยาบาล เขาจึงตกเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติโดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม หม่อมอ.ไชยปรการทำหน้าที่

รับรองสถานะที่เกิดให้แก่เขาในวันที่ 15 ต.ค.2551 ตามคำขอของบิดา จึงเป็นการจดทะเบียนคนเกิดย้อนหลัง เขาจึงมีสถานะเป็นคนในทะเบียนราษฎรซึ่งเกิดในประเทศไทย แต่ยังคงเป็นคนไร้สัญชาติ เพราะไม่อาจสืบสิทธิในสัญชาติตามบิดาและมารดาที่เป็นผู้มีสถานะคนไร้รัฐ

รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์กล่าวว่า เมื่อปลายปี 2552 "น้องหม่อง ทองดี" ถูกปฏิเสธสิทธิเดินทางไปยังญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ตลอดจนมีปัญหาด้านกฎหมายอีกหลายประการ ปัญหาดังกล่าวเริ่มมีการคลี่คลายไปในทางที่ดี โดยการช่วยเหลือของ "บางกอกคลินิกนิติธรรมศาสตร์" ซึ่งรับผิดชอบดูแลให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่น้องหม่องมาตลอดกว่า 10 ปี จนนำไปสู่การทำงานวิจัยหัวข้อ "ต้นแบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย" แก่บุตรที่เกิดในไทยของคนต่างด้าวที่อพยพย้ายถิ่นเข้ามาตั้งรกรากในไทย หรือ ทายาทรุ่นสองของผู้อพยพ

"ด้วยองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คนที่มีปัญหาการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย เราจึงมีความรู้และทักษะในการจัดการสิทธิอันจำเป็นของมนุษย์ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความไร้รัฐไร้สัญชาติ ดังนั้น "บางกอกคลินิกนิติธรรมศาสตร์" จึงพร้อมและมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้ที่ยังคงประสบปัญหาไร้สัญชาติหรือเสมือนไร้สัญชาติ"